

การแจ้่งเกิด



กฎหมาย	คำอธิบาย
การแจ้งเกิด	<ul style="list-style-type: none"> • ใ้บิดา มารดา หรือเจ้าบ้านที่เกิด แจ้งเกิดภายใน 15 วัน ผู้แจ้งเกิดกรณีจำเป็นให้แจ้ง ภายในไม่เกิน 30 วันหลังเกิด • ผู้แจ้งเกิดให้นำบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน และของ บิดามารดา สำเนาทะเบียน บ้านฉบับเจ้าบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและบิดามารดา • หากเกิดที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลจะออก ใบรับรองการเกิดให้และอาจแจ้งให้ • การแจ้งเกิดไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่หากแจ้ง ล่าช้าจะมีความผิด



กฎหมาย	คำอธิบาย
การแจ้งตาย	<ul style="list-style-type: none"> • แจ้งภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาพบศพ • ถ้าผู้ตายมีผู้รักษาพยาบาลโดยอาชีพจะมีหนังสือรับรองการตาย • กฎหมายห้ามฝัง เผา ทำลาย หรือย้ายศพ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน



กฎหมาย	คำอธิบาย
การย้ายที่อยู่	<ul style="list-style-type: none">• เมื่อผู้อยู่อาศัยย้ายออกหรือย้ายเข้าบ้านให้แจ้งภายใน 15 วัน• เจ้าของบ้านต้องทำคำยินยอมให้เข้าไปอยู่ที่ใหม่เพื่อแสดงต่อนายทะเบียน



กฎหมาย	คำอธิบาย
บัตรประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้มีสัญชาติไทย อายุ 15-70 ปี และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรประชาชน • ต้องทำภายใน 60 วันนับตั้งแต่อายุครบ 15 ปี (นับตามวันเดือนปีเกิด) • หากมีแล้วต้องการขอใหม่ ขอได้ในกรณีบัตรหมดอายุ (6 ปี) หรือบัตรหาย ชำรุด ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนชื่อ การขอทำบัตรใหม่ต้องทำภายใน 60 วัน



ไฮปรีคณาเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

<http://bit.ly/2WDfStA>



วิธีเซ็นสำเนา บัตรประชาชน ให้ปลอดภัย

www.kapook.com



1. ก่อนการเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จะใช้วิธีขีดเส้นคร่อมบนตัวสำเนาในส่วนที่เป็นข้อมูลเอกสารหรือไม่ก็ได้ เนื่องจากไม่ได้มีกฎหมายกำหนดไว้ แต่อาจเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อป้องกันมิให้มีฉ้อฉลนำสำเนาเอกสารนั้นไปใช้ประโยชน์ได้
2. เขียนรายละเอียดกำกับไว้ด้วยว่า เอกสารฉบับนั้นใช้สำหรับทำอะไร เช่น “ใช้เฉพาะการสมัครงานเท่านั้น” หรือ “ใช้สำหรับติดต่อเรื่อง...เท่านั้น”
3. นอกจากเขียนรายละเอียดกำกับการใช้แล้ว ควรระบุ วัน เดือน ปี ณ วันที่ยื่นเรื่อง ซึ่งจะช่วยกำหนดอายุการใช้สำเนาเหล่านั้นได้
4. ต้องเขียนข้อความทั้งหมดทับลงบนสำเนาส่วนที่เป็นบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อให้ยากต่อการปลอมแปลงเอกสาร และเป็นการป้องกันมิฉ้อฉลลักลอบนำเอกสารดังกล่าวไปใช้

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

